

บริษัท เซาว์ สตีล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเหมืองขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 40 ล้านบาท และมีเหรียญสกุลเงินดิจิทัลคงเหลือจำนวน 10 ล้านบาท ธุรกิจดังกล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี รวมถึงตัวแปรที่สำคัญต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคต ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทมีการลงนามในสัญญาและบันทึกข้อตกลงเพื่อจำหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,425 ล้านบาท ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายการดังกล่าวเพราะเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการขายกับสัญญาและบันทึกข้อตกลงเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทย่อย ตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิ์ และหลักฐานการให้ความยินยอมการจำหน่ายจากธนาคารผู้ให้กู้ รวมถึงตรวจสอบการรับเงินและการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน *ค่าเพื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย*

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวนเงิน 108 ล้านบาท ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาและการบันทึกรายการค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเนื่องจากเป็นรายการที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานและการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงการกำหนดอัตราการคิดลด และ สมมติฐานที่สำคัญ

ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 5 ปีของกลุ่มบริษัท โดยทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว ประเมินอัตราคิดลดโดยพิจารณาต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ และ ประเมินข้อสมมติและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ รวมถึง การเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลใน หมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ และรายการสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาและบันทึกข้อตกลงเพื่อจำหน่าย และ โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทย่อย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด การดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัด อุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	67,681,376	107,044,925	2,409,762	4,235,075
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	1,390,932,534	638,981,097	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7 353,816,455	424,948,174	339,150,337	373,196,775
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล				
- ส่วนที่ถึงกำหนดรับคืนภายในหนึ่งปี	8 1,996,876	430,599	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 -	-	312,800,000	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9 9,762,067	37,383	-	-
สินค้าคงเหลือ	10 86,702,180	98,129,608	86,702,180	98,129,608
สินทรัพย์ดิจิทัล	11 9,777,017	-	9,777,017	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร	156,660,314	119,566,088	80,996,765	86,001,993
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	3,577,759	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	45,820,943	3,432,600	10,297,120	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	50,212,710	78,032,447	3,391,860	4,493,261
	2,173,362,472	1,474,180,680	845,525,041	566,056,712
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	12 208,738,365	6,223,035,472	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,382,100,837	7,697,216,152	845,525,041	566,056,712
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	71,641,650	71,407,693	55,744,577	55,470,000
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล				
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดรับคืนภายในหนึ่งปี	8 2,937,633	199,182	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13 -	-	478,582,181	482,582,181
เงินลงทุนในการร่วมค้า	14 12,846,849	755,911	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15 29,372,734	22,815,162	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16 2,092,002,121	1,937,543,064	1,181,130,310	1,162,473,024
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	22 18,744,682	24,407,580	11,441,241	11,087,159
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17 5,982,137	19,424,637	1	1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	27 59,302,762	72,229,701	43,199,509	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	28,042,757	52,991,008	2,582,671	2,582,070
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,320,873,325	2,201,773,938	1,772,680,490	1,714,194,435
รวมสินทรัพย์	4,702,974,162	9,898,990,090	2,618,205,531	2,280,251,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ)..... กรรมการ
(นางสาวกัญญา แมน ไว)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	1,607,601,291	536,845,503	1,257,692,000	154,512,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20	265,723,536	294,859,204	143,796,775	85,234,487
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
- เงินกู้ยืมระยะยาว	21	4,120,239	1,807,632,141	-	-
- หนี้กู้	21	430,886,193	1,136,163,219	430,886,193	1,136,163,219
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	9,720,407	12,090,922	3,588,618	3,268,311
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	9,500,000	-	40,190,000	171,984,563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	19	163,263,372	265,508,036	98,695,363	97,089,656
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	9	6,797,647	732,438	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,542,245	12,236,570	-	-
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		8,625,952	33,669,702	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		28,574,130	47,829,655	6,789,884	9,121,216
		<u>2,536,355,012</u>	<u>4,147,567,390</u>	<u>1,981,638,833</u>	<u>1,657,373,452</u>
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภท					
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	12	-	4,824,513,666	-	-
		<u>2,536,355,012</u>	<u>8,972,081,056</u>	<u>1,981,638,833</u>	<u>1,657,373,452</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน					
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ส่วนของหนี้สินระยะยาว - สู้ทริจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
- เงินกู้ยืมระยะยาว	21	147,274,233	-	-	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	9,611,884	12,756,802	8,102,138	7,932,320
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	27	34,915,465	60,436,421	31,820,159	25,455,735
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	18,616,729	20,425,054	15,261,809	14,146,829
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนสถานที่เช่า	24	850,000	850,000	-	-
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		2,850,253	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		16,422,697	16,451,959	15,812,000	15,812,000
		<u>230,541,261</u>	<u>110,920,236</u>	<u>70,996,106</u>	<u>63,346,884</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>230,541,261</u>	<u>110,920,236</u>	<u>70,996,106</u>	<u>63,346,884</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,766,896,273</u>	<u>9,083,001,292</u>	<u>2,052,634,939</u>	<u>1,720,720,336</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวกัญญา แมน ไว)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	380,845,258	380,845,258	380,845,258	380,845,258
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(5,517,485)	(5,517,485)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	25	15,400,000	15,400,000	15,400,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		633,054,515	(420,495,641)	(702,006,533)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(129,486,102)	(53,672,198)	66,096,076
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,694,296,186	716,559,934	565,570,592
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		241,781,703	99,428,864	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,936,077,889	815,988,798	565,570,592
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,702,974,162	9,898,990,090	2,618,205,531
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวตุ แมน ไว)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรหรือขาดทุน:				
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายได้				
รายได้จากการขาย	721,634,282	52,261,468	422,782,155	516,790
รายได้จากการให้บริการ	542,072,088	253,464,813	473,005,603	192,894,534
รายได้จากเหรียญสกุลเงินดิจิทัล	20,288,210	-	20,288,210	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	1,425,281,950	47,458,518	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	989,025	1,508,205	10,161,244	181,479
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	61,041,013	-	-	-
รายได้อื่น	43,706,623	6,915,943	31,250,336	649,193
รวมรายได้	2,815,013,191	361,608,947	957,487,548	194,241,996
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	672,613,780	27,107,598	415,946,593	477,128
ต้นทุนให้บริการ	430,690,992	132,454,713	371,669,211	78,275,284
ต้นทุนของเหรียญสกุลเงินดิจิทัล	17,590,409	-	17,590,409	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	357,674,613	174,072,087	101,920,148	58,599,006
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	3,396,939	2,164,018	2,121,962
รวมค่าใช้จ่าย	1,478,569,794	337,031,337	909,290,379	139,473,380
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,336,443,397	24,577,610	48,197,169	54,768,616
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	14 (405,962)	(205,430)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(102,157,716)	(169,440,171)	(81,218,309)	(101,339,842)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,233,879,719	(145,067,991)	(33,021,140)	(46,571,226)
ภาษีเงินได้	27 11,426,844	3,564,608	37,036,083	(9,132,714)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,245,306,563	(141,503,383)	4,014,943	(55,703,940)
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	12 (79,567,235)	29,059,159	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	1,165,739,328	(112,444,224)	4,014,943	(55,703,940)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวกัญญา งามไว)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็น				
เงินตราต่างประเทศ	(52,828,069)	(933,208)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,948,759	-	1,220,848	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	27 (545,582)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	(357,101)	-	1,004,987	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	27 131,756	-	(200,997)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	3,177,832	-	2,024,838	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(49,650,237)	(933,208)	2,024,838	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,116,089,091	(113,377,432)	6,039,781	(55,703,940)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,090,347,718	(130,455,144)	4,014,943	(55,703,940)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(69,492,958)	25,498,032		
	1,020,854,760	(104,957,112)		
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	154,958,845	(11,048,239)		
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(10,074,277)	3,561,127		
	144,884,568	(7,487,112)		
	1,165,739,328	(112,444,224)		
	-	-		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				
..... กรรมการ กรรมการ			
(นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ)	(นางสาวอุ แมน ไว)			

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,012,954,472	(131,651,516)	6,039,781	(55,703,940)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(35,218,220)	25,879,153		
	<u>977,736,252</u>	<u>(105,772,363)</u>		
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	143,467,950	(11,333,291)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(5,115,111)	3,728,222		
	<u>138,352,839</u>	<u>(7,605,069)</u>		
	<u>1,116,089,091</u>	<u>(113,377,432)</u>		
	-	-		
กำไรต่อหุ้น	29			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>1.28</u>	<u>(0.13)</u>	<u>0.01</u>	<u>(0.07)</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>1.36</u>	<u>(0.16)</u>	<u>0.01</u>	<u>(0.07)</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวอุ แมน ไว)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น											
ส่วนของผู้มี											
ส่วนได้เสียที่ไม่มี											
รวม											
ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่าทุน จากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			รวม ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	จากการแปลงค่า งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สินทรัพย์	รวม				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	800,000,000	380,845,258	(5,517,485)	15,400,000	(315,538,529)	(156,142,623)	103,285,676	(52,856,947)	822,332,297	98,912,530	921,244,827
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(104,957,112)	-	-	-	(104,957,112)	(7,487,112)	(112,444,224)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(815,251)	-	(815,251)	(815,251)	(117,957)	(933,208)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(104,957,112)	(815,251)	-	(815,251)	(105,772,363)	(7,605,069)	(113,377,432)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,310	10,000,310
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ลดลงจากการลดทุนและคืนทุนในบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,878,907)	(1,878,907)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	800,000,000	380,845,258	(5,517,485)	15,400,000	(420,495,641)	(156,957,874)	103,285,676	(53,672,198)	716,559,934	99,428,864	815,988,798
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	800,000,000	380,845,258	(5,517,485)	15,400,000	(420,495,641)	(156,957,874)	103,285,676	(53,672,198)	716,559,934	99,428,864	815,988,798
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,020,854,760	-	-	-	1,020,854,760	144,884,568	1,165,739,328
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	3,931,321	(46,150,602)	(899,227)	(47,049,829)	(43,118,508)	(6,531,729)	(49,650,237)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	1,024,786,081	(46,150,602)	(899,227)	(47,049,829)	977,736,252	138,352,839	1,116,089,091
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เข้ากำไรสะสม	-	-	-	-	28,764,075	-	(28,764,075)	(28,764,075)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	800,000,000	380,845,258	(5,517,485)	15,400,000	633,054,515	(203,108,476)	73,622,374	(129,486,102)	1,694,296,186	241,781,703	1,936,077,889

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
 (นายอนาวิต จิระธรรมศิริ)

..... กรรมการ
 (นางสาวคู แมน ไว)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
			จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	ขาดทุนสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม ของส่วนของผู้ถือหุ้น
					ส่วนเกินทุน	รวม	
				จากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	800,000,000	380,845,258	15,400,000	(646,302,593)	65,292,086	65,292,086	615,234,751
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(55,703,940)	-	-	(55,703,940)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(55,703,940)	-	-	(55,703,940)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	800,000,000	380,845,258	15,400,000	(702,006,533)	65,292,086	65,292,086	559,530,811
							-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	800,000,000	380,845,258	15,400,000	(702,006,533)	65,292,086	65,292,086	559,530,811
กำไรสำหรับปี	-	-	-	4,014,943	-	-	4,014,943
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,220,848	803,990	803,990	2,024,838
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	5,235,791	803,990	803,990	6,039,781
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	800,000,000	380,845,258	15,400,000	(696,770,742)	66,096,076	66,096,076	565,570,592

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวกัญญา แมน ไว)

บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,233,879,719	(145,067,991)	(33,021,140)	(46,571,226)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(79,567,235)	37,675,973	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	1,154,312,484	(107,392,018)	(33,021,140)	(46,571,226)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	128,705,612	310,069,812	45,102,263	12,591,189
ค่าตัดจำหน่าย	14,634,273	87,301,413	-	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,891,593	3,576,400	3,459,996	3,570,000
การกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	-	(171,459)	-	(171,459)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	(1,425,281,950)	(47,458,518)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น	3,611,771	(2,500,909)	(35,046)	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	60,000,000	19,645,000	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	48,201,502	1,535,389	36,000,000	7,038,589
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	405,962	205,430	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,515,434	4,329,002	2,710,827	2,340,985
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(36,603,835)	18,788,134	2,247,320	2,202,947
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	(3,577,758)	-	-
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	2,850,253	-	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินได้รับรับคืน	-	6,250,370	-	6,250,370
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(33,676)	(4,108,873)	(48,562)	-
การปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	4,093,377	-	4,093,377	-
รายได้จากการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล	(20,353,879)	-	(20,353,879)	-
รายได้ดอกเบี้ย	(1,032,267)	(1,593,305)	(10,161,244)	(181,479)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	137,852,135	382,285,957	81,218,309	101,339,842
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	80,768,789	667,184,067	111,212,221	88,409,758

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวอุษณา ใจไว)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(317,169,227)	36,386,762	36,937,335	44,939,548
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(9,724,684)	(37,383)	-	-
สินค้าคงเหลือ	297,415	535,341	297,415	535,341
สินทรัพย์ค้ำประกัน	6,483,485	-	6,483,485	-
ลูกหนี้กรรมสรรพากร	(37,441,423)	24,548,247	5,005,228	(2,241,331)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,423,495	(144,802,774)	1,101,401	(1,371,059)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(58,809,881)	1,641,335	(601)	3,152,274
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	167,218,638	7,037,558	63,194,160	(18,499,244)
เจ้าหนี้กรรมสรรพากร	(8,573,308)	21,031,034	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(55,802,985)	44,105,857	(2,331,332)	9,121,216
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(77,701)	(51,097)	-	(434,000)
เงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(223,407,387)	657,578,947	221,899,312	123,612,503
รับดอกเบี้ย	758,067	1,589,281	3,810,351	181,479
จ่ายดอกเบี้ย	(146,602,029)	(350,968,590)	(74,730,713)	(86,402,589)
รับคืนภาษีเงินได้	-	4,693,955	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(61,967,242)	(16,024,523)	(10,297,120)	(1,784,214)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(375,000)	(1,734,041)	(375,000)	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(431,593,591)	295,135,029	140,306,830	35,607,179
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(41,999,990)
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	1,200,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่เสียอำนาจควบคุม	-	-	4,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	(12,496,900)	(874,750)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(312,800,000)	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(12,141,324)	3,801,941	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(748,463,853)	(148,607,482)	(274,577)	(13,423,275)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(645,984,953)	(188,926,655)	(85,146,295)	(100,634,131)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(1,118,188)	-	-
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น	(5,095,007)	(662,000)	-	-
รับชำระคืนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล	986,759	36,105	-	-
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	3,300,809,492	417,760,982	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์อื่น	1,285,047	13,390,414	1,285,047	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน	1,878,899,261	94,800,367	(392,935,825)	(154,857,396)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวอุ แม่น ไว)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	1,070,755,788	313,029,360	1,103,180,000	154,512,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	9,500,000	-	(131,794,563)	21,984,563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง	(112,425,930)	(48,357,092)	(5,334,619)	(58,994,675)
เงินสลับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	171,750,000	-	-	-
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว	(22,181,242)	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,824,480,903)	(573,567,707)	-	-
จ่ายค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	(4,903,500)	(10,795,075)	(4,903,500)	(10,795,075)
ชำระคืนหุ้นกู้	(706,800,000)	-	(706,800,000)	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(11,435,559)	(43,554,347)	(3,543,636)	(2,071,975)
เงินสลับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
ในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	4,000,000	10,000,310	-	-
เงินสลับจากหุ้นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
จากการลดทุนของบริษัทย่อย	-	(1,878,907)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,426,221,346)	(355,123,458)	250,803,682	104,634,838
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(66,676,600)	(16,256,657)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(45,592,276)	18,555,281	(1,825,313)	(14,615,379)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	107,044,925	80,949,001	4,235,075	18,850,454
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	6,228,727	13,769,370	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(6,228,727)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	67,681,376	107,044,925	2,409,762	4,235,075
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	70,688,125	143,775,979	68,435,293	66,187,973
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า	14,018,617	-	5,129,096	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา	3,464,188	-	1,046,759	-
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,117,281	-	-	-
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน	11,130,013	-	11,130,013	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวอุษณา ไว)

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีกลุ่มนายอนาวิต จิระธรรมศิริ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ การรับจ้างการผลิตและจำหน่ายเหล็ก และธุรกิจพลังงานทดแทน ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ มีดังนี้

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1007-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สาขา 1 เลขที่ 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สาขา 2 เลขที่ 518/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สาขา 3 เลขที่ 189/93 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเพ็รง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

1.2 ธุรกิจเหมือนชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกรรมเหมือนชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล โดยกำหนดมูลค่าการลงทุนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 150 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลพร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลและระบบที่เกี่ยวข้องจำนวน 40 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 36 ล้านบาท) และยอดคงเหลือของเหรียญสกุลเงินดิจิทัลตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของเหรียญสกุลเงินดิจิทัล และความผันผวนของตลาด ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจหยุดกิจกรรมการชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลชั่วคราว และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการทดสอบเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลที่เหมาะสม

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนเรียกชำระแล้ว		อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2565	2564	2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ						
บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการขนส่งสินค้า (หยุดดำเนินการ)	ไทย	1,242 ล้านบาท	1,242 ล้านบาท	40	40
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	ไทย	570 ล้านบาท	570 ล้านบาท	87.36	87.36
บริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ กำกับและปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพภายใต้การกำกับ	ไทย	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	76	84
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย						
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด						
บริษัท กัปตัน แคช แลปปีดอล จำกัด	ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและปล่อย สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ	ไทย	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนเรียกชำระแล้ว		อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2565	2564	2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เซาว์ เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</u>						
บริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนใน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัท	ไทย	1,540 ล้านบาท	1,540 ล้านบาท	100	100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและ ให้บริการออกแบบและติดตั้ง รวมถึงดูแลรักษา ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	ไทย	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	100	100
บริษัท เซาว์ ไซนิง เอนเนอร์ยี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน	ไทย	200 ล้านบาท	1 ล้านบาท	100	100
บริษัท ไซนิง เอสพีวี 1 จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน	ไทย	75.75 ล้านบาท	-	100	-
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</u>						
บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชันแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด	ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	สิงคโปร์	100 ดอลลาร์สิงคโปร์ 15.85 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ	100 ดอลลาร์สิงคโปร์ 15.85 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ	100	100
บริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชันแนล เทคคิง ไชน่า จำกัด	ซื้อขายอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวกับระบบการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์เหล็ก	ฮ่องกง	0.01 ล้าน ดอลลาร์ฮ่องกง	0.01 ล้าน ดอลลาร์ฮ่องกง	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนเรียกชำระแล้ว		อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2565	2564	2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เชาว์ ไซน์นิ่ง เอ็นเนอร์จี้ จำกัด</u>						
บริษัท เอส.อาร์.จี.เอ. จำกัด	ลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนใน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	ไทย	30 ล้านบาท	20 ล้านบาท	100	100
บริษัท ไทย โซลาร์ รูฟท๊อป ซีพี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน	ไทย	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	100	100
บริษัท เอส.อาร์.โอ.เอ. จำกัด	ลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนใน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	ไทย	20 ล้านบาท	20 ล้านบาท	90	90
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด</u>						
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออสเตรเลีย 2 จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	ออสเตรเลีย	10 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย	10 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย	100	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด</u>						
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด	ให้บริการก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	100 ล้านเยน	100 ล้านเยน	100	100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมัน จำกัด	ดำเนินธุรกิจประกันภัยโครงการและประกัน ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	เยอรมนี	0.025 ล้านยูโร	0.025 ล้านยูโร	100	100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	ออสเตรเลีย	0.55 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลีย	0.55 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลีย	100	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด</u>						
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น โฮลโค จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	ออสเตรเลีย	10 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย	10 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนเรียกชำระแล้ว		อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2565	2564	2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น โฮลดิ้ง จำกัด</u>						
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออฟโค จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	ออสเตรเลีย	10 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย	10 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย	100	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด</u>						
บริษัท เออี โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	9.836 ล้านบาท	9.836 ล้านบาท	100	100
บริษัท ชัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	-	0.01 ล้านบาท	-	100
บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	-	0.01 ล้านบาท	-	100
บริษัท ชัน พาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	11.771 ล้านบาท	11.771 ล้านบาท	100	100
บริษัท ซีซี ฮามาคะ โซลาร์ จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	-	17.873 ล้านบาท	-	100
บริษัท ฮามาคะ 1 จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	-	320.02 ล้านบาท	-	100
บริษัท เมกะโซลาร์พาร์ค 3 จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	-	35.884 ล้านบาท	-	100
บริษัท ชัน เพาเวอร์ จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	-	0.01 ล้านบาท	-	100
บริษัท ชัน โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ญี่ปุ่น	0.01 ล้านบาท	0.01 ล้านบาท	100	100

*บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12

- ข) กลุ่มบริษัทจะถือว่า มีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือควบคุมบริษัทย่อยได้ หากกลุ่มบริษัท มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจ ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) กลุ่มบริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัท มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าว ได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทในกลุ่ม รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน รวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิ ของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไร หรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- ซ) การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสีย อำนาจในการควบคุม กลุ่มบริษัทบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “ส่วนต่ำกว่าทุน จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ การเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน สุทธิจากค่าเพื่อ การด้อยค่า (ถ้ามี)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า

รายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารับรู้เมื่อมีการส่งมอบ ณ จุดที่กำหนดในสัญญา รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับจ้างผลิตและรายได้จากการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทให้บริการเสร็จสิ้นและมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจากจำนวนดังกล่าวสอดคล้องโดยตรงกับสัญญาจ้างผลิตที่ทำกับลูกค้า

รายได้จากสัญญาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะของกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ก่อสร้าง โดยใช้วิธีบัญชีนำเข้าในการวัดขึ้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญา การเรียกร้องความเสียหาย ความล่าช้าในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายได้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสำคัญของจำนวนรายได้ที่รับรู้สะสม

เมื่อมูลค่าและความสำเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น

รายได้จากเหรียญสกุลเงินดิจิทัล

รายได้จากการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ที่เกิดจากการให้บริการประมวลผลเพื่อตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมในระบบบล็อกเชนในฐานะของผู้เข้าร่วม (participant) กับผู้ให้บริการเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกลุ่ม (Mining Pool) รับรู้เป็นรายได้จากเหรียญสกุลเงินดิจิทัลเมื่อได้ให้บริการและได้รับเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจากผู้ให้บริการเหมืองขุดสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกลุ่มแล้ว รายได้จากการให้บริการดังกล่าวรับรู้โดยอ้างอิงจากราคาปิดของเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ณ วันที่ได้รับเหรียญสกุลเงินดิจิทัล จากเว็บไซต์กลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหรียญสกุลเงินดิจิทัล (www.coinmarketcap.com) ซึ่งจัดเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของเหรียญสกุลเงินดิจิทัลเมื่อกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบเหรียญสกุลเงินดิจิทัลให้แก่ลูกค้าแล้ว

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู้สะสมเกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันเกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกิจการยังมีภาระที่ต้องโอนบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

4.4 สินค้าคงเหลือ

อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 สินทรัพย์ดิจิทัล

เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ได้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรง บริษัทฯ พิจารณาว่าเหรียญสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขาย และทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ จึงได้นำหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ มาประยุกต์ใช้ และจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

เหรียญสกุลเงินดิจิทัลแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ซึ่งคำนวณจากราคาปิดของเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ณ วันที่ได้รับเหรียญสกุลเงินดิจิทัลมา หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลดลง และสินทรัพย์นั้นเคยจัดประเภทเป็นที่ดินที่มีไว้ใช้งาน และยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงนั้นจะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีที่สุด อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกในราคาที่ดีที่สุด ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลง และกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

- กลุ่มบริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตคำนวณตามหน่วยของผลผลิตดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
อาคารและงานระบบ	5 - 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต	ตามหน่วยของผลผลิต
- สายการผลิตแห่งที่ 1	ซึ่งประมาณไว้ 2 ล้านตัน
- สายการผลิตแห่งที่ 2	ซึ่งประมาณไว้ 6 ล้านตัน
เครื่องชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล	5 ปี
โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบโรงไฟฟ้า	
และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคา	ตามระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เกินกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิทธิประโยชน์นั้น กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการขายหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง

สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์</u>
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ตามระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่า หากสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุในสัญญาสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วันที่สินทรัพย์ที่เช่าพร้อมใช้งาน (วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล) ยกเว้นสัญญาเช่าที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ กลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก และจำนวนเงินที่จ่ายชำระในวันที่หรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ หากกลุ่มบริษัทได้รับโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า ดังนี้

ที่ดิน	15 - 21	ปี
พื้นที่ในอาคาร	2 - 3	ปี
พื้นที่บนหลังคา	4	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	2	ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า และจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับจากสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ เนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้อย่างคงที่ตามระยะเวลาที่ผ่านไปแต่กำหนดให้ขึ้นกับปัจจัยอื่น เช่น ปริมาณการใช้หรือการผลิต เป็นต้น ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.13 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกหรือในครั้งต่อ ๆ ไปของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเพื่อให้มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย เงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และรางวัลที่ต้องให้แก่พนักงานตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่า เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.16 สิทธิประโยชน์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

กลุ่มบริษัทจัดประเภทกลุ่มสิทธิประโยชน์ที่ยกเลิก เป็นสิทธิประโยชน์ที่ถือไว้เพื่อขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สิทธิประโยชน์นั้นต่อไป และจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน การขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดประเภทสิทธิประโยชน์

กลุ่มบริษัทควบคุมค่ากลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ผลกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.17 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.19 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ซึ่งกระแสเงินสดนั้นคือการรับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเงินต้นดังกล่าวตามช่วงเวลาที่จะระบุไว้ในสัญญา

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย การคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสด รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพัน หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้ เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นทางการจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่ควรกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา โดยกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มาจากขายหลักประกันที่ถือไว้ หรือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินปันผลตามสัญญา

กลุ่มบริษัทจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้

- ขั้นที่ 1 ลูกหนี้ที่ไม่มีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า สำหรับลูกหนี้ที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
- ขั้นที่ 2 ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing) กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของลูกหนี้
- ขั้นที่ 3 ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของลูกหนี้

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงจากการปฏิบัติคิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ ณ วันที่รายงาน และความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินดังกล่าวนี้ กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์เชิงปริมาณและข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 30 วัน และในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจะถือว่ามีการค้าอยู่ค่าด้านเครดิตเมื่อมีการค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดีขึ้น และประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกเหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนจากการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุที่คาดไว้เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า

กลุ่มบริษัทพิจารณาประสพการณ์ผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมหภาคที่มีการคาดการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทพิจารณาปรับข้อมูลที่คาดการณ์เหตุการณ์เศรษฐกิจในอนาคตและความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักในแต่ละสถานการณ์มาใช้ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ ปรับด้วยมุมมองภายในของกลุ่มบริษัท สถานการณ์พื้นฐาน สถานการณ์ขาขึ้นและสถานการณ์ขาลง จะถูกพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักของแต่ละสถานการณ์เพื่อสะท้อนค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เป็นกลาง สำหรับสถานการณ์พื้นฐาน กลุ่มบริษัทใช้มุมมองที่เป็นกลางต่อตลาดโดยรวม การคาดการณ์ที่สอดคล้องกันของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากประสพการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.20 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยตามลำดับ

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์โดยพิจารณาอายุสัญญาคงเหลือที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 12 เดือนเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่หมุนเวียน และสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียนตามลำดับ

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่เป็นใหม่ ซึ่งราคาที่เป็นใหม่ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีพิจารณาจากรายได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 16

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย

การประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ โดยได้เข้าทำรายการในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น

การประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด โดยการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งใช้ข้อมูลประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ และอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคำนวณนี้ มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

สิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ โดยกลุ่มบริษัทใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื่องจากไม่มีราคาในตลาดที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15

การจัดประเภทของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวในรูปแบบที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าเป็นสัญญาที่ไม่ได้มีรูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีลักษณะเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เนื่องจากมีการให้สิทธิในการใช้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าและกลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนในลักษณะของรายได้ค่าไฟฟ้ารายเดือน และความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับลูกค้า

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทในกลุ่มและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงิน				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		เฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	10	-	อัตราร้อยละ 1.30 - 6.57 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1	5	อัตราร้อยละ 0.45 - 3.58 ต่อปี
ค่าเช่าจ่าย	-	-	2	2	อัตราตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	16	-	ราคาตามที่ตกลงกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าที่ปรึกษา	12	8	-	-	ราคาตามที่ตกลงกัน

ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายการธุรกิจที่สำคัญ

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทในกลุ่มและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 7)			
บริษัทย่อย	-	-	25,425	96
การร่วมค้า	35	-	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นและ กรรมการของกลุ่มบริษัท)	2,800	4,000	2,800	4,000
	<u>2,835</u>	<u>4,000</u>	<u>28,225</u>	<u>4,096</u>
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
บริษัทย่อย	-	-	163	163

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 20)				
บริษัทย่อย	-	-	380	580
การร่วมค้า	19	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการร่วมกัน)	14,181	7,535	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ของกลุ่มบริษัท)	6	-	-	-
	<u>14,206</u>	<u>7,535</u>	<u>380</u>	<u>580</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
บริษัทย่อย	-	-	3,758	1,452

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-
เพิ่มขึ้น	629,450
ลดลง	(316,650)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	<u>312,800</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราดอกเบี้ย	หลักทรัพย์	กำหนด
บริษัทย่อย	2565	2564	ต่อปี	ค้ำประกัน	ชำระคืน
	(พันบาท)		(ร้อยละ)		
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	269,000	-	3.73 - 6.57	ไม่มี	เมื่อทวงถาม
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด	43,800	-	1.30 - 4.51	ไม่มี	เมื่อทวงถาม
รวม	<u>312,800</u>	<u>-</u>			

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทในกลุ่ม และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	171,985
เพิ่มขึ้น	9,500	-
ลดลง	-	(131,795)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,500	40,190

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		อัตราดอกเบี้ยต่อปี	หลักทรัพย์ค้ำประกัน	กำหนดชำระคืน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2564			
	(พันบาท)		(ร้อยละ)		
การร่วมค้า					
บริษัท เซาว์ แอนด์ ซีเคอี่					
รีนิวเอเบิล จำกัด	9,500	-	0.25	ไม่มี	เมื่อทวงถาม
รวม	9,500	-			

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี	หลักทรัพย์ค้ำประกัน	กำหนดชำระคืน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2564			
	(พันบาท)		(ร้อยละ)		
บริษัทย่อย					
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	-	123,207	3.25 - 3.58	ไม่มี	เมื่อทวงถาม
บริษัท กัปตัน แคนโซลติง จำกัด	40,190	48,778	0.45 - 0.55	ไม่มี	เมื่อทวงถาม
รวม	40,190	171,985			

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	33	33	18	7
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3	3	1	1
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	-	1	-	-
รวม	36	37	19	8

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีการค้ำประกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 32.2 ก) และ 32.2 ค) ตามลำดับ

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	35	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35	-	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	176,559	201,035	160,554	136,410
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	6,104	73,404	53	67,323
3 - 6 เดือน	17	152	-	-
6 - 12 เดือน	135,619	32,291	135,590	32,258
มากกว่า 12 เดือน	37,398	153,853	35,893	152,462
รวม	355,697	460,735	332,090	388,453
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(28,644)	(25,184)	(27,351)	(23,891)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	327,053	435,551	304,739	364,562
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	327,088	435,551	304,739	364,562

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,800	4,000	16,164	4,096
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ				
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	-	12,207	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	36,656	36,295	6,186	4,539
ดอกเบี้ยค้างรับ - สถาบันการเงิน	70	9	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	6,351	-
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3,600	-
เงินทรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,110	-
เงินทรองจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	541	11	-	-
รวม	<u>40,067</u>	<u>52,522</u>	<u>34,411</u>	<u>8,635</u>
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(13,339)	(11,217)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	<u>26,728</u>	<u>41,305</u>	<u>34,411</u>	<u>8,635</u>
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย				
(หมายเหตุ 12)	-	(51,908)	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	<u>353,816</u>	<u>424,948</u>	<u>339,150</u>	<u>373,197</u>

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	36,401	32,884	23,891	20,321
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	23,000	3,570	19,632	3,570
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่				
คาดว่าจะเกิดขึ้น	(16,172)	-	(16,172)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,246)	(53)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>41,983</u>	<u>36,401</u>	<u>27,351</u>	<u>23,891</u>

8. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล

8.1 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคลแบ่งตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม -						
สินเชื่อส่วนบุคคล	2,724	545	4,681	242	7,405	787
หัก: รายได้รอตัดบัญชี	(687)	(110)	(1,714)	(41)	(2,401)	(151)
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม -						
สินเชื่อส่วนบุคคล -						
หลังหักรายได้รอตัดบัญชี	2,037	435	2,967	201	5,004	636
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุน						
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(40)	(4)	(29)	(2)	(69)	(6)
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม -						
สินเชื่อส่วนบุคคล - สุทธิ	1,997	431	2,938	199	4,935	630

ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีกำหนดชำระเป็นงวดรายเดือนและมีอัตราผลตอบแทนตามสัญญาร้อยละ 25 ต่อปีแบบลดต้นลดดอก อายุสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 5 เดือนถึง 5 ปี ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน

8.2 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล - หลังหักรายได้รอตัดบัญชี และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการทั่วไปแยกตามชั้นของความเสียหายด้านเครดิตแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

วิธีการทั่วไป	งบการเงินรวม			
	ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล - หลังหักรายได้รอตัดบัญชี		ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
	2565	2564	2565	2564
ชั้นที่ 1	4,984	636	(49)	(6)
ชั้นที่ 2	20	-	(20)	-
รวม	5,004	636	(69)	(6)

9. สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

9.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	9,762	37
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9,762	37
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	6,798	732
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	6,798	732

9.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 31.08 ล้านบาท (2564: 12.45 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2565	2564	2565
วัสดุประกอบ	16,937	28,363	(4,292)	(4,292)	12,645	24,071
วัสดุสิ้นเปลือง	74,334	74,336	(277)	(277)	74,057	74,059
รวม	91,271	102,699	(4,569)	(4,569)	86,702	98,130

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 0.17 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. สินทรัพย์ดิจิทัล

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
เหรียญสกุลเงินดิจิทัล - ราคาทุน	13,870	-
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(4,093)	-
เหรียญสกุลเงินดิจิทัล - สุทธิ	9,777	-

12. สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

12.1 สินทรัพย์กลุ่ม ก และสินทรัพย์กลุ่ม ข

ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด (“พีเอสเจพี”) และ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด (“อาร์ไอซีไอ”) รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทย่อย” ดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์กลุ่ม ก ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โครงการและสินทรัพย์กลุ่ม ข ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 5 โครงการ

สินทรัพย์กลุ่ม ก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 อาร์ไอซีไอได้โอนส่วนได้เสียในสัดส่วนการลงทุนภายใต้สัญญาที่เค-จีเคของการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โครงการและพีเอสเจพีได้โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำนวน 4 แห่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว รวมถึงได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาเสร็จสมบูรณ์และโอนส่วนได้เสียในสินทรัพย์กลุ่ม ก ให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินที่จัดประเภทไว้เพื่อขายของสินทรัพย์กลุ่ม ก สามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ราคาขายสินทรัพย์ (12,626 ล้านบาท)	3,616,414
หัก:	
ต้นทุนสินทรัพย์สุทธิ	(1,471,864)
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่าย	(609,521)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ถูกลบทิ้งในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(109,411)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันส่งมอบ	1,425,618
ต้นทุนสินทรัพย์สุทธิของสินทรัพย์กลุ่ม ก มีรายละเอียดดังนี้	
	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
	9 มีนาคม 2565
	(วันที่ส่งมอบ)
สินทรัพย์	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	34
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	287,956
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	257,251
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (หมายเหตุ 16)	4,100,266
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 17)	1,071,297
สินทรัพย์อื่น	692,402
รวมสินทรัพย์	6,409,206
หนี้สิน	
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 21)	4,577,747
หนี้สินอื่น	359,595
รวมหนี้สิน	4,937,342
รวมต้นทุนสินทรัพย์สุทธิ	1,471,864

กลุ่มบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 101 ล้านบาท โดยได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์กลุ่ม ข

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทย่อยได้ดำเนินการ โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำนวน 1 แห่งและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โครงการ

สำหรับสินทรัพย์กลุ่ม ข ที่เหลือจำนวน 1 แห่ง 1 โครงการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริษัทย่อย ได้ยกเลิกสัญญาการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บริษัท ชัน พาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด กับผู้ซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และยึดเงินมัดจำจำนวน 80 ล้านบาท (ประมาณ 21.50 ล้านบาท) โดยได้แสดง รวมอยู่ในรายการ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทยังคงอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อรายใหม่เพื่อจำหน่ายสินทรัพย์กลุ่ม ข ที่เหลือ ดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ภายใน หนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงยังคงแสดงสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยก ต่างหากภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดการแสดงรายการสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2565 ¹	31 ธันวาคม 2564 ²
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	6,229
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	-	275,815
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	260,973
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 7)	-	51,908
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16)	257,867	4,216,824
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 22)	-	135,839
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 17)	10,871	1,184,434
สินทรัพย์อื่น	-	110,658
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(60,000)	(19,645)
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	208,738	6,223,035

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2565 ¹	31 ธันวาคม 2564 ²
หนี้สิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 20)	-	43,503
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 21)	-	4,660,480
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	89,165
หนี้สินอื่น	-	31,366
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภท		
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	4,824,514

¹ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย สินทรัพย์กลุ่ม ข จำนวน 1 แห่ง 1 โครงการ² ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย สินทรัพย์กลุ่ม ก จำนวน 4 แห่ง 4 โครงการ สินทรัพย์กลุ่ม ข จำนวน 2 แห่ง 5 โครงการ บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ชัน เพาเวอร์ จำกัด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - การดำเนินงานที่ยกเลิก		
กำไรหรือขาดทุน		
รายได้		
รายได้จากการขาย	98,120	750,853
รายได้อื่น	151	13,168
รวมรายได้	98,271	764,021
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย	(83,072)	(488,840)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(59,072)	(24,659)
รวมค่าใช้จ่าย	(142,144)	(513,499)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(43,873)	250,522
ต้นทุนทางการเงิน	(35,694)	(212,846)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(79,567)	37,676
ภาษีเงินได้	-	(8,617)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(79,567)	29,059

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น		
เงินตราต่างประเทศ	39,234	436
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	39,234	436
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(40,333)	29,495
กำไรต่อหุ้น		
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)	(0.08)	0.03

ข้อมูลกระแสเงินสดของการดำเนินงานที่ยกเลิก

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	422,412	52,756
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(344,631)	537,829
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(16,849)	(573,568)

12.2 บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ชัน เพาเวอร์ จำกัด

ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้พีเอสเจฟิลงนามในสัญญาการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด (“เอสโอแอล”) และ บริษัท ชัน เพาเวอร์ จำกัด (“เอสพีดับเบิลยู”) ให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทย่อยได้รับเงินมัดจำ 60 ล้านบาท (ประมาณ 17 ล้านบาท) โดยได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อมาในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทย่อยได้รับเงินค่าขายส่วนที่เหลือ และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาเสร็จสมบูรณ์และโอนกรรมสิทธิ์และส่วนได้เสียในเอสโอแอล (ส่งมอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) และเอสพีดับเบิลยู (ส่งมอบวันที่ 28 เมษายน 2565) ให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการจำหน่ายสินทรัพย์ที่จัดประเภทไว้เพื่อขายของเอสโอแอล และ เอสพีดับเบิลยู สามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
	ณ วันที่ส่งมอบ
ราคาขายสินทรัพย์ (430 ล้านเยน)	120,523
หัก:	
ต้นทุนสินทรัพย์สุทธิ	(123,276)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ถูกลบทิ้งในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	2,417
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	
ระหว่างก่อสร้างที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันส่งมอบ	(336)

ต้นทุนสินทรัพย์สุทธิของเอสโอแอล และ เอสพีดับเบิลยู มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
	ณ วันที่ส่งมอบ
สินทรัพย์	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (หมายเหตุ 16)	46,859
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง	
(หมายเหตุ 17)	77,693
สินทรัพย์อื่น	104,425
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(19,645)
รวมสินทรัพย์	209,332
หนี้สิน	
หนี้สินอื่น	86,056
รวมหนี้สิน	86,056
รวมต้นทุนสินทรัพย์สุทธิ	123,276

การจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงถือเป็นธุรกรรมกรจำหน่ายโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเชิงกลยุทธ์ตามปกติธุรกิจ

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	2565	2564
บริษัทย่อยในประเทศ		
บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด	497	497
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	440,085	440,085
บริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด	38,000	42,000
รวม	478,582	482,582

ทุนเรียกชำระแล้วและสัดส่วนเงินลงทุนได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 2.2

13.2 ในระหว่างปี มีรายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

- ก) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ ไซนิง เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“ซีเอสเอ็น”) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 199 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1.99 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ซีอี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของซีเอสเอ็น ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 199 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- ข) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.อาร์.จี.เอ. จำกัด (“เอสอาร์จีเอ”) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยซีเอสเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของเอสอาร์จีเอ ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 10 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- ค) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 0.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 84 เป็นร้อยละ 76

- ง) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของซีอี มีมติอนุมัติให้ซีอีเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไชนิง เอสพีวี 1 จำกัด (“เอสเอสพีวี 1”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทย เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเอสเอสพีวี 1 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
- จ) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของเอสเอสพีวี 1 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 299 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 2.99 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยซีอี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของเอสเอสพีวี 1 ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวตามที่เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 จำนวน 74.75 ล้านบาท และการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- ฉ) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของซีเอสเอ็นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 215 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 2.15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยซีอี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของซีเอสเอ็น ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวตามที่เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 จำนวน 53.75 ล้านบาท และการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- ช) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของซีอี มีมติอนุมัติให้ซีอีเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไชนิง สกาย โฮลดิ้ง จำกัด (“เอสเอสเอช”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทย เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเอสเอสเอช มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
- ซ) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (“พีเอสซีแอล”) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 150 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1.5 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยซีอี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของพีเอสซีแอล ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวตามที่เรียกชำระแล้วร้อยละ 33 จำนวน 49.5 ล้านบาท และการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า

14.1 เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อยควบคุมร่วมกันกับบริษัทอื่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม				(หน่วย: พันบาท)	
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี	
		2565	2564	2565	2564	2565	2564
		(ร้อยละ)				ตามวิธีส่วนได้เสีย	
บริษัท เซาว์ แอนด์ ฮาโก้ โซลาร์ จำกัด (“เซาว์ แอนด์ ฮาโก้”)	การจำหน่ายระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	50	50	3,499	500	2,936	311
บริษัท เซาว์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิล จำกัด (“เซาว์ แอนด์ ซีเคอี”)	การจำหน่ายระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	50	50	9,998	500	9,911	445
รวม				13,497	1,000	12,847	756

14.2 ในระหว่างปี มีรายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า ดังนี้

- ก) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท เซาว์ โซนิง เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้จำหน่ายหุ้นสามัญที่ลงทุนในเซาว์ แอนด์ ฮาโก้ จำนวน 4,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญที่ลงทุนในเซาว์ แอนด์ ซีเคอี จำนวน 4,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ซีอี”) เพื่อปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยการทำการการค้าดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
- ข) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของเซาว์ แอนด์ ซีเคอี มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 19 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 0.19 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยซีอีซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นบริษัทผู้ร่วมค้าของเซาว์ แอนด์ ซีเคอี ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 9.5 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- ค) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ เซาว์ แอนด์ ฮาโก้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 6 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยซีอี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นบริษัทผู้ร่วมค้าของเซาว์ แอนด์ ฮาโก้ ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

14.3 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	
	2565	2564
บริษัท เซาว์ แอนด์ ฮาโก้ โซลาร์ จำกัด	(373)	(151)
บริษัท เซาว์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิล จำกัด	(33)	(54)
รวม	(406)	(205)

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	22,815	22,818
รับ โอนจากที่ดิน	10,117	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์	(1,362)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2,197)	(3)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	29,373	22,815

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นที่ดินและที่ดินให้เช่า กลุ่มบริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และเกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 2 และระดับ 3 ตามลำดับ

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมสรุปได้ดังนี้

	ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม	
	งบการเงินรวม	เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
อัตราคัดลด (ร้อยละ)	5.0	มูลค่ายุติธรรมลดลง
อัตราค่าเช่า (ล้านเยนต่อปี)	0.6 - 1.5	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่	งบการเงินรวม							รวม
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน							
	สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่า ตามราคาที่ตีใหม่ ที่ดิน	โรงไฟฟ้า และส่วนประกอบ โรงไฟฟ้า และ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า บนหลังคา			เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	
		อาคาร และงานระบบ	เครื่องจักร และอุปกรณ์	อาคาร				
1 มกราคม 2564	133,049	669,630	1,313,091	414,877	28,660	126,805	78,689	2,764,801
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี	274,308	406	-	5,158,163	404	-	233,676	5,666,957
ซื้อเพิ่ม	13,193	574	14	294	441	-	300,486	315,002
จำหน่าย	-	(198)	-	(595)	(1,265)	(67,182)	(990)	(70,230)
จำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(9,174)	(407)	-	(233,038)	(326)	-	-	(242,945)
โอน	-	-	-	-	-	-	(6,337)	(6,337)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	10,383	10,383
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(245,251)	-	-	(4,905,621)	(78)	-	(54,951)	(5,205,901)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(41)	-	-	(391)	-	-	851	419
31 ธันวาคม 2564	166,084	670,005	1,313,105	433,689	27,836	59,623	561,807	3,232,149
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี (หมายเหตุ 12)	245,251	-	-	4,905,621	78	-	54,951	5,205,901
ซื้อเพิ่ม	32,863	98	-	320	439	-	536,930	570,650
ตีราคา	1,005	-	-	-	-	-	-	1,005
จำหน่าย	-	(2,006)	-	(2,529)	(1,419)	(10,734)	(661)	(17,349)
จำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(277,675)	-	-	(4,838,324)	(78)	-	(50,496)	(5,166,573)
โอน	1,013	174,912	79,271	516,673	907	-	(771,763)	1,013
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	17,800	17,800
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(18,234)	-	-	-	-	-	(239,633)	(257,867)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(5,572)	(33)	-	(73,409)	(115)	(23)	(16,745)	(95,897)
31 ธันวาคม 2565	144,735	842,976	1,392,376	942,041	27,648	48,866	92,190	3,490,832

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่า ตามราคาที่เป็นใหม่ ที่ดิน	โรงไฟฟ้า และส่วนประกอบ โรงไฟฟ้าและ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า บนหลังคา					ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
	อาคาร และงานระบบ	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน					
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2564	-	374,200	744,389	73,137	25,959	97,513	-	1,315,198
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี	-	70	-	766,633	66	-	-	766,769
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	10,059	326	275,109	814	1,175	-	287,483
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(198)	-	(37)	(1,164)	(57,941)	-	(59,340)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(88)	-	(53,745)	(75)	-	-	(53,908)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	-	-	-	(967,498)	(14)	-	-	(967,512)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	(802)	-	-	-	(802)
31 ธันวาคม 2564	-	384,043	744,715	92,797	25,586	40,747	-	1,287,888
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี (หมายเหตุ 12)	-	-	-	967,498	14	-	-	967,512
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	19,861	21,526	71,980	742	1,100	-	115,209
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(711)	-	(947)	(1,388)	(9,407)	-	(12,453)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	(998,321)	(15)	-	-	(998,336)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(33)	-	(15,391)	(112)	(16)	-	(15,552)
31 ธันวาคม 2565	-	403,160	766,241	117,616	24,827	32,424	-	1,344,268

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

	สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่า ตามราคาที่ดินใหม่ ที่ดิน	โรงไฟฟ้า และส่วนประกอบ โรงไฟฟ้าและ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า บนหลังคา					ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
		อาคาร และงานระบบ	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน					
ค่าเพื่อการด้อยค่า									
1 มกราคม 2564	-	-	5,183	-	-	-	-	5,183	
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี	22,266	-	-	-	-	-	-	22,266	
ค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับปี	-	-	1,535	-	-	-	-	1,535	
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(21,565)	-	-	-	-	-	-	(21,565)	
ค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับส่วนที่จำหน่าย สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(699)	-	-	-	-	-	-	(699)	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2)	-	-	-	-	-	-	(2)	
31 ธันวาคม 2564	-	-	6,718	-	-	-	-	6,718	
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี (หมายเหตุ 12)	21,565	-	-	-	-	-	-	21,565	
ค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับปี	-	-	36,000	12,202	-	-	-	48,202	
ค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับส่วนที่จำหน่าย สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(21,112)	-	-	-	-	-	-	(21,112)	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(453)	-	-	(358)	-	-	-	(811)	
31 ธันวาคม 2565	-	-	42,718	11,844	-	-	-	54,562	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2564	166,084	285,962	561,672	340,892	2,250	18,876	561,807	1,937,543	
31 ธันวาคม 2565	144,735	439,816	583,417	812,581	2,821	16,442	92,190	2,092,002	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2564 (จำนวน 285 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								287,483	
2565 (จำนวน 104 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								115,209	

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน/ราคาที่ดินใหม่	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่า ตามราคาที่ดินใหม่	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน				สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	
	ที่ดิน	อาคาร และงานระบบ	เครื่องจักรและ เครื่องมือเครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ		
1 มกราคม 2564	132,600	655,570	1,313,090	14,811	56,843	1,370	2,174,284
ซื้อเพิ่ม	-	-	14	64	-	166,743	166,821
31 ธันวาคม 2564	132,600	655,570	1,313,104	14,875	56,843	168,113	2,341,105
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-	-	85,146	85,146
จำหน่าย	-	-	-	-	(10,451)	-	(10,451)
โอน	11,130	173,081	79,271	907	-	(253,259)	11,130
ดีราคา	1,005	-	-	-	-	-	1,005
31 ธันวาคม 2565	144,735	828,651	1,392,375	15,782	46,392	-	2,427,935
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2564	-	364,526	744,388	14,409	38,175	-	1,161,498
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	9,223	326	248	619	-	10,416
31 ธันวาคม 2564	-	373,749	744,714	14,657	38,794	-	1,171,914
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	19,067	21,527	179	601	-	41,374
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	(9,201)	-	(9,201)
31 ธันวาคม 2565	-	392,816	766,241	14,836	30,194	-	1,204,087
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 มกราคม 2564	-	-	5,183	-	-	-	5,183
การด้อยค่าสำหรับปี	-	-	1,535	-	-	-	1,535
31 ธันวาคม 2564	-	-	6,718	-	-	-	6,718
การด้อยค่าสำหรับปี	-	-	36,000	-	-	-	36,000
31 ธันวาคม 2565	-	-	42,718	-	-	-	42,718
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2564	132,600	281,821	561,672	218	18,049	168,113	1,162,473
31 ธันวาคม 2565	144,735	435,835	583,416	946	16,198	-	1,181,130
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2564 (จำนวน 9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							10,416
2565 (จำนวน 32 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							41,374

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 2 ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินเป็นจำนวน 145 ล้านบาท บริษัทฯ จึงบันทึกราคาที่ดินจากการตีราคาใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ล้านบาท โดยแสดงไว้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ดินใหม่สรุปได้ดังนี้

	งบการเงิน		ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาต่อไร่ (ล้านบาท)	2	2	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะมีจำนวนเงินประมาณ 62 ล้านบาท (2564: ประมาณ 266 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 62 ล้านบาท (2564: 51 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 96 ล้านบาท (2564: ประมาณ 146 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 95 ล้านบาท (2564: 142 ล้านบาท))

บริษัทย่อยได้นำโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบโรงไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนเงินประมาณ 286 ล้านบาท (2564: ประมาณ 4,732 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2564: 778 ล้านบาท)) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อ 21

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม				(หน่วย: พันบาท)	
				งบการเงิน	เฉพาะกิจการ	
	สิทธิในสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	สิทธิในสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า ระหว่างก่อสร้าง	รวม	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	
ราคาทุน						
1 มกราคม 2564	1,138	22,141	81,478	104,757	8,841	
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี	1,687,313	978	12,112	1,700,403	-	
ซื้อเพิ่ม	-	1,118	-	1,118	-	
โอน	-	-	2,735	2,735	-	
จำหน่าย	-	(177)	-	(177)	-	
จำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(259,955)	-	-	(259,955)	-	
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(1,427,650)	(978)	(84,074)	(1,512,702)	-	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	292	-	(141)	151	-	
31 ธันวาคม 2564	1,138	23,082	12,110	36,330	8,841	
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี						
(หมายเหตุ 12)	1,427,650	978	84,074	1,512,702	-	
จำหน่าย	-	(203)	-	(203)	-	
จำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(1,407,206)	(963)	(77,693)	(1,485,862)	-	
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	-	-	(10,871)	(10,871)	-	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(21,582)	(31)	(7,620)	(29,233)	-	
31 ธันวาคม 2565	-	22,863	-	22,863	8,841	

	งบการเงินรวม				(หน่วย: พันบาท)	
					งบการเงิน	เฉพาะกิจการ
	สิทธิในสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	สิทธิในสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า ระหว่างก่อสร้าง	รวม	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
1 มกราคม 2564	1,138	14,703	-	15,841	8,841	
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายคั่นปี	319,297	108	-	319,405	-	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	85,963	1,338	-	87,301	-	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(177)	-	(177)	-	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(77,135)	-	-	(77,135)	-	
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(328,063)	(205)	-	(328,268)	-	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(62)	-	-	(62)	-	
31 ธันวาคม 2564	1,138	15,767	-	16,905	8,841	
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายคั่นปี (หมายเหตุ 12)	328,063	205	-	328,268	-	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	13,286	1,348	-	14,634	-	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(200)	-	(200)	-	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(336,653)	(219)	-	(336,872)	-	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(5,834)	(20)	-	(5,854)	-	
31 ธันวาคม 2565	-	16,881	-	16,881	8,841	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2564	-	7,315	12,110	19,425	-	
31 ธันวาคม 2565	-	5,982	-	5,982	-	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี						
2564 (จำนวน 86 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				87,301	-	
2565 (จำนวน 13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				14,634	-	

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา และคำนวณโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 32.2 ข) และ 32.2 ค) ตามลำดับ

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล และกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2 ราย (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ราย) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันคำนวณโดยบริษัทย่อย ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 32.2 ง)

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า	53,003	9,373	45,184	580
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	70,688	143,776	68,435	66,188
เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนใน บริษัทย่อยและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	7,163	24,371	-	-
เจ้าหนี้อื่น	5,015	10,243	542	1,359
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่สถาบันการเงิน	8,242	67,120	4,501	11,020
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	52,229	41,146	24,755	2,881
เงินทศกรรับ	55,178	34,798	-	2,626
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน	251,518	330,827	143,417	84,654
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้อื่น	51	45	-	200
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	19	-	20	380
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,136	7,490	-	-
เงินทศกรรับ	-	-	360	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	14,206	7,535	380	580
จัดประเภทเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	-	(43,503)	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	265,724	294,859	143,797	85,234

21. เงินกู้ยืมระยะยาว

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	151,394	6,468,112	-	-
หุ้นกู้	430,886	1,136,163	430,886	1,136,163
รวม	582,280	7,604,275	430,886	1,136,163
จัดประเภทเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	-	(4,660,480)	-	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(435,006)	(2,943,795)	(430,886)	(1,136,163)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	147,274	-	-	-

21.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	การชำระคืน	(หน่วย: พันบาท)	
			งบการเงินรวม	
			2565	2564
1	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระหว่างธนาคารพาณิชย์ ในตลาดญี่ปุ่น (โตเกียว) (TIBOR)	ชำระคืนทั้งจำนวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระ คืนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565)	-	1,807,632
2	ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุ ในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายไตรมาสจำนวน 65 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2574	-	567,648
3	ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุ ในสัญญา และอ้างอิง Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate (ICE LIBOR)	ชำระคืนเป็นงวดทุกหกเดือนจำนวน 35 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2577	-	1,010,178
4	ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุ ในสัญญา และอ้างอิง Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate (ICE LIBOR)	ชำระคืนเป็นงวดทุกหกเดือนจำนวน 35 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2578	-	2,560,568
5	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระหว่างธนาคารพาณิชย์ ในตลาดญี่ปุ่น (โตเกียว) (TIBOR)	ชำระคืนเป็นงวดทุกหกเดือนจำนวน 34 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2580	-	522,086

			(หน่วย: พันบาท)	
			งบการเงินรวม	
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	การชำระคืน	2565	2564
6	ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุ ในสัญญา และอ้างอิง Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR)*	ชำระคืนเป็นรายไตรมาสจำนวน 43 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2577	151,394	-
รวม			151,394	6,468,112
		จัดประเภทเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	-	(4,660,480)
		หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,120)	(1,807,632)
		เงินกู้ยืมระยะยาว - สรุทิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	147,274	-

*เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สัญญาเงินกู้ยืมนี้ได้ถูกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) เป็น Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)
		งบการเงินรวม
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,807,632
	จัดประเภทเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี (หมายเหตุ 12)	4,660,480
	กู้เพิ่ม	171,750
	จ่ายคืนเงินกู้	(1,824,481)
	จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้	(22,181)
	ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ตัดจ่าย	2,683
	รายการจำหน่ายหนี้สินที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(4,577,747)
	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(66,742)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	151,394

เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทค้าประกันโดยสินทรัพย์ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและส่วนประกอบตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 16 รวมทั้งสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การให้ความยินยอมกับธนาคารในการควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร การค้าประกันโดยบริษัทย่อย การทำข้อตกลงเงินให้กู้ยืมระหว่างกันเป็นเงินกู้ค้ำประกัน และการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยได้ให้คำมั่นที่จะไม่นำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในสินทรัพย์กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา อาทิ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

21.2 หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

				(หน่วย: พันบาท)	
				งบการเงินรวม /	
				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน	2565	2564
CHOW212A	6.75 - 7.75	7 สิงหาคม 2562	7 พฤษภาคม 2566	955,600	955,600
CHOW213A	6.75 - 7.75	20 สิงหาคม 2562	20 พฤษภาคม 2566	184,400	184,400
มูลค่าหน้าตั๋ว				1,140,000	1,140,000
หัก: ค่าธรรมเนียมในการออกและขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้				(2,314)	(3,837)
จ่ายคืนหุ้นกู้				(706,800)	-
รวม				430,886	1,136,163
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(430,886)	(1,136,163)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				-	-

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CHOW212A วงเงิน 995.6 ล้านบาทและหุ้นกู้ CHOW213A วงเงิน 184.4 ล้านบาท ออกไปอีก 9 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ตามลำดับ และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งสองวงเงินจากร้อยละ 7.25 เป็นร้อยละ 7.75 รวมทั้งแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนด ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับรายการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สำหรับปีมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)
		งบการเงินรวม /
		งบการเงิน
		เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		1,136,163
จ่ายคืนหุ้นกู้		(706,800)
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาและขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้		(4,904)
ค่าธรรมเนียมในการออกและขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตัดจ่าย		6,427
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		430,886

ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจะไม่ทำสิ่งที ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ อาทิ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

22. สัญญาเช่า

22.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2-21 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ที่ดิน	พื้นที่ในอาคาร	พื้นที่ บนหลังคา	เครื่องใช้สำนักงาน	รวม
1 มกราคม 2564	-	9,637	16,821	81	26,539
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี	162,123	-	-	-	162,123
เพิ่มขึ้น	21,155	9,773	-	-	30,928
ลดลง	(615)	-	-	-	(615)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(10,680)	(5,721)	(6,117)	(69)	(22,587)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์					
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(135,839)	-	-	-	(135,839)
รายการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้					
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย	(36,164)	-	-	-	(36,164)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	20	3	-	-	23
31 ธันวาคม 2564	-	13,692	10,704	12	24,408
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี					
(หมายเหตุ 12)	135,839	-	-	-	135,839
เพิ่มขึ้น	-	8,889	-	-	8,889
ลดลง	-	(2,417)	-	-	(2,417)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,463)	(5,906)	(6,116)	(12)	(13,497)
รายการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้					
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย	(132,430)	-	-	-	(132,430)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,946)	(101)	-	-	(2,047)
31 ธันวาคม 2565	-	14,157	4,588	-	18,745

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	ที่ดิน	พื้นที่ในอาคาร	พื้นที่บนหลังคา	เครื่องใช้สำนักงาน	
1 มกราคม 2564	-	3,489	-	-	3,489
เพิ่มขึ้น	-	9,773	-	-	9,773
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(2,175)	-	-	(2,175)
31 ธันวาคม 2564	-	11,087	-	-	11,087
เพิ่มขึ้น	-	5,129	-	-	5,129
ลดลง	-	(1,047)	-	-	(1,047)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(3,728)	-	-	(3,728)
31 ธันวาคม 2565	-	11,441	-	-	11,441

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	20,277	26,181	12,459	12,202
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(945)	(1,333)	(768)	(1,002)
รวม	19,332	24,848	11,691	11,200
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(9,720)	(12,091)	(3,589)	(3,268)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,612	12,757	8,102	7,932

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	13,497	22,587	3,728	2,175
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,330	4,116	493	256

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 12.71 ล้านบาท (2564: 47.63 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

22.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 76.83 ล้านบาท (2564: 51.74 ล้านบาท)

23. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ในประเทศไทยซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลาแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สำรองผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานต้นปี	18,497	15,993	12,821	10,682
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,725	2,921	3,397	1,874
ต้นทุนดอกเบี้ย	582	429	265	265
ต้นทุนบริการในอดีต	(1,238)	-	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	768	-	426	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(4,717)	-	(1,647)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(846)	-	-
สำรองผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานปลายปี	18,617	18,497	15,262	12,821
บวก: สำรองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	-	1,928	-	1,326
รวมสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,617	20,425	15,262	14,147

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 13-22 ปี (2564: 10-25 ปี) (เฉพาะของบริษัทฯ: 13 ปี (2564: 10-13 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	2.29 - 3.19	2.55 - 3.53	2.29	2.55 - 2.92
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5 - 6	4 - 6	5	5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน				
พนักงาน	1.91 - 34.38	1.91 - 34.38	1.91 - 22.92	1.91 - 22.92

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	(1,002)	(978)	(709)	(468)
ลดลงร้อยละ 0.5	1,083	1,023	759	497
อัตราการขึ้นเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	2,371	2,558	1,670	1,288
ลดลงร้อยละ 1	(2,060)	(2,198)	(1,481)	(1,140)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	(1,740)	(2,305)	(1,232)	(1,214)
ลดลงร้อยละ 20	2,027	2,811	1,400	1,416

24. ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการซื้อถอนสถานที่เช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	850	850
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี	5,410	6,898
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยสำหรับปี	35	252
จัดประเภทเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(5,410)
รายการจำหน่ายหนี้สินที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย	(5,368)	(1,742)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(77)	2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	850	850

25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	122,184	102,647	76,082	44,713
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	83,590	41,371	45,102	12,591
ค่าสาธารณูปโภค	275,886	6,553	273,067	4,922
ค่าบริการดำเนินงานและบริหารจัดการ	1,217	3,118	-	-
ค่าที่ปรึกษา	139,948	23,679	3,347	5,259
ต้นทุนค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน	50,455	52,117	-	-
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	2,310	4,440	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	59,750	356,000	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2	2,485	-	-
ค่าบริการดำเนินงานและบริหารจัดการ	8,175	44,075	-	-
ค่าที่ปรึกษา	-	13,234	-	-
ค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	9,679	54,391	-	-

27. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1,581	21,262	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล				
แตกต่างชั่วคราว	(13,008)	(16,210)	(37,036)	9,133
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วน				
 ของกำไรหรือขาดทุน	<u>(11,427)</u>	<u>5,052</u>	<u>(37,036)</u>	<u>9,133</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง				
กับกำไรขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(546)	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ				
เปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	132	-	(201)	-
รวม	<u>(414)</u>	<u>-</u>	<u>(201)</u>	<u>-</u>

บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากกำไรดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายการกระทบยอดระหว่าง กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง	1,233,879	(145,068)	(33,021)	(46,571)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงาน ที่ขกเล็ก	(79,567)	37,676	-	-
	<u>1,154,312</u>	<u>(107,392)</u>	<u>(33,021)</u>	<u>(46,571)</u>
อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	15 - 30	15 - 30	20	20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรากำไร	335,618	(19,570)	(6,604)	(9,314)
ขาดทุนทางภาษีปีก่อนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีในปัจจุบัน	(43,978)	(25,463)	(43,199)	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(13,000)	(3,732)	-	(3,246)
การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ทางภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของงวดก่อน	24,768	-	-	-
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึก เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28,389	54,718	11,573	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ				
กำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(364,673)	(33,665)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	60,090	18,569	9,251	3,405
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(2,333)	(3,724)	(487)	(1)
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28)	(7,570)	18,289	(7,570)	18,289
การให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ (หมายเหตุ 28)	(28,738)	(370)	-	-
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร หรือขาดทุน	<u>(11,427)</u>	<u>5,052</u>	<u>(37,036)</u>	<u>9,133</u>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	7,646	4,955	7,646	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,724	1,393	3,053	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	47,796	52,428	32,501	-
อื่น ๆ	137	13,454	-	-
รวม	59,303	72,230	43,200	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	19,619	29,050	16,524	16,323
ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจำหน่ายสะสม	15,296	14,116	15,296	9,133
อื่น ๆ	-	17,270	-	-
รวม	34,915	60,436	31,820	25,456
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	24,388	11,794	11,380	(25,456)
โดยได้แสดงไว้เป็นรายการ:				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	59,303	72,230	43,200	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(34,915)	(60,436)	(31,820)	(25,456)
	24,388	11,794	11,380	(25,456)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 1,528 ล้านบาท (2564: 1,514 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 875 ล้านบาท (2564: 1,008 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 1,596 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2570 และจำนวนเงิน 180 ล้านบาท ซึ่งไม่มีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 318 ล้านบาท (2564: 522 ล้านบาท)

28. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

รายละเอียด

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. บัตรส่งเสริมเลขที่ | 62-0326-1-00-1-0 |
| 2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ | ผลิตแท่งเหล็ก (ประเภท 2.8) |
| 3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ | |
| 3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี | 4 ปี |
| 3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ | ได้รับ |
| 3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันนำเข้าวันแรก | ได้รับ
(สิ้นสุดแล้ว) |
| 4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม | 31 พฤษภาคม 2563 |

บริษัทย่อยสามแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ สิทธิประโยชน์ที่สำคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	จำนวนบัตร	วันที่ได้รับบัตร ส่งเสริมการลงทุน	การยกเว้นภาษีเงินได้
			นิติบุคคลสำหรับ กำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่
บริษัท เชาวน์ ไซนิง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	17	6 มิถุนายน 2565 23 มิถุนายน 2565 2 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565	ยังไม่เริ่มมีรายได้
บริษัท เอส.อาร์.โอ.เอ. จำกัด	4	8 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564 14 พฤศจิกายน 2565	7 ตุลาคม 2565
บริษัท เอส.อาร์.จี.เอ. จำกัด	5	26 มกราคม 2565 5 เมษายน 2565 27 กันยายน 2565	ยังไม่เริ่มมีรายได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศจากกรมสรรพากร โดยประกอบกิจการให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน การเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์คือการได้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจกรรมศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชี นับจากวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2577

29. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
(ล้านบาท)	1,020.85	(104.96)	4.01	(55.70)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	800	800	800	800
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	1.28	(0.13)	0.01	(0.07)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
(ล้านบาท)	1,090.35	(130.46)	4.01	(55.70)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	800	800	800	800
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	1.36	(0.16)	0.01	(0.07)

30. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 6 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) รับจ้างผลิตเหล็ก: ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับการรับจ้างผลิตเหล็กตามสัญญาที่ทำกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง
- (2) จำหน่ายเหล็ก: ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเหล็กในรูปแบบซื้อมาและขายไป
- (3) ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน: ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเชิงกลยุทธ์ และการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- (4) ให้บริการปรึกษาในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทน: ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยให้บริการในลักษณะวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC)
- (5) ธุรกิจเหรียญสกุลเงินดิจิทัล: ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับการซุกและขายเหรียญสกุลเงินดิจิทัล
- (6) ธุรกิจอื่น: ธุรกิจอื่นประกอบด้วย
 - ธุรกิจการเงิน: ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
 - ธุรกิจการบริการขนส่ง: ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งภายในกลุ่มบริษัท และมีการให้บริการกับบุคคลภายนอก ในระหว่างปี 2564 ส่วนงานนี้ได้หยุดดำเนินการแล้ว

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทซึ่งจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานรับจ้างผลิตเหล็ก		ส่วนงานจำหน่ายเหล็ก		ส่วนงานลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน		ส่วนงานให้บริการปรึกษาในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทน		ส่วนงานเหรียญสกุลเงินดิจิทัล		ส่วนงานอื่น ๆ		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	รายได้จากการขายและให้บริการ															
รายได้จากลูกค้าภายนอก	473	194	645	1	77	52	69	59	20	-	-	-	-	-	1,284	306
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	101	114	10	(1)	39	25	10	8	3	-	-	-	-	-	163	146
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ																
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	-	-	1,425	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425	47
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน															(342)	(334)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง															1,246	(141)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก															(80)	29
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี															1,166	(112)

รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องของลูกค้าภายนอกแสดงดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	1,047,031	305,726
ประเทศสิงคโปร์	222,021	-
ประเทศอื่น	14,942	-
รวม	<u>1,283,994</u>	<u>305,726</u>

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 74 ของรายได้จากลูกค้าภายนอก ซึ่งมาจากส่วนงานรับจ้างผลิตเหล็กและส่วนงานจำหน่ายเหล็ก (2564: 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้จากลูกค้าภายนอก ซึ่งมาจากส่วนงานลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และส่วนงานให้บริการปรึกษาในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทน และส่วนงานรับจ้างผลิตเหล็ก)

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทในประเทศไทยและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ล้านบาท (2564: 3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท (2564: 1 ล้านบาท))

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า สัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานผลิตไฟฟ้า คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท (2564: 111 ล้านบาท และ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (2564: 3 ล้านบาท)
- ค) ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาการจัดการรับจ้างผลิต บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการรายเดือนในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต่ำที่ต้องชำระจำนวนเงิน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 15,000 บาทต่อปี

32.2 การค้าประกัน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 13 ล้านบาทและ 200 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย (2564: 13 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยออกตราสารเครดิตเพื่อการค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารจำนวน 5,131 ล้านบาท (2564: 1,326 ล้านบาท)
- ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารให้แก่กลุ่มบริษัทในวงเงิน 390 ล้านบาท (2564: 390 ล้านบาท)
- ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 50 ล้านบาท (2564: 50 ล้านบาท)
- จ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท หนังสือค้ำประกันดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (2564: 30 ล้านบาท)
- ฉ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการขอทุเลาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เป็นจำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 32.4 (2564: 25 ล้านบาท)

32.3 เงินสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวที่ได้รับจากสถาบันการเงิน โดยมีเงินฝากและสินทรัพย์บางส่วนของกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ใช้ค้ำประกันเต็มวงเงิน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทวงเงินสินเชื่อ	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	วงเงินทั้งสิ้น	วงเงินใช้ไป	วงเงินคงเหลือ	สกุลเงิน
หนังสือค้ำประกัน	75	68	7	บาท
หนังสือค้ำประกัน	200	200	-	เยน
ตราสารเครดิตเพื่อการค้ำประกัน	8,455	5,131	3,324	เยน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	3	-	3	บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,750*	1,258*	492*	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาว	970	172	798	บาท
ทรัสต์รีซีท	350	350	-	บาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทวงเงินสินเชื่อ	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	วงเงินทั้งสิ้น	วงเงินใช้ไป	วงเงินคงเหลือ	สกุลเงิน
หนังสือค้ำประกัน	75	68	7	บาท
ตราสารเครดิตเพื่อการค้ำประกัน	5,285	1,326	3,959	เยน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	3	-	3	บาท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	3,000	-	3,000	เยน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,750*	319*	1,431*	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาว	22,284	22,284	-	เยน
ทรัสต์รีซีท	350	217	133	บาท
วงเงินซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	205	202	3	บาท

* วงเงินใช้ร่วมกับบริษัทย่อย

32.4 การประเมินภาษี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากกรมสรรพากรแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 31 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเชื่อว่า การประเมินดังกล่าวจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญ จึงไม่ได้บันทึกสำรองจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวไว้ในบัญชี

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าย่อยจำนวนมาก และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้ำที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน หรือจากประมาณการกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากธนาคารอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับธนาคารแต่ละรายโดยคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท และมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ในระดับต่ำ เนื่องจากธนาคารคู่สัญญาของกลุ่มบริษัทเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากการประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศในระดับสูง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างดอกเบี้ยตามอัตราผันแปร และดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดร่วมกันไว้

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	51	17	68	0.1 - 0.5	-	-	1	1	2	0.1 - 0.5
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,449	-	13	-	1,462	0.1 - 0.65	56	-	-	-	56	0.375 - 0.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	354	354	หมายเหตุ 7	-	-	-	339	339	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล	2	3	-	-	5	หมายเหตุ 8	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	313	-	313	หมายเหตุ 6
	<u>1,449</u>	<u>-</u>	<u>64</u>	<u>381</u>	<u>1,894</u>		<u>56</u>	<u>-</u>	<u>314</u>	<u>340</u>	<u>710</u>	
หนี้สินทางการเงิน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,608	-	-	-	1,608	1.2 - 2.04	1,258	-	-	-	1,258	1.2 - 2.04
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	266	266	หมายเหตุ 20	-	-	-	144	144	หมายเหตุ 20
เงินกู้ยืมระยะยาว	431	-	151	-	582	หมายเหตุ 21	431	-	-	-	431	หมายเหตุ 21
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10	9	-	-	19	หมายเหตุ 22	4	8	-	-	12	หมายเหตุ 22
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	10	-	10	หมายเหตุ 6	-	-	40	-	40	หมายเหตุ 6
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	163	-	-	-	163	4.5 - 6.75	99	-	-	-	99	4.5 - 6.75
	<u>2,212</u>	<u>9</u>	<u>161</u>	<u>266</u>	<u>2,648</u>		<u>1,792</u>	<u>8</u>	<u>40</u>	<u>144</u>	<u>1,984</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)		
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ราคาตลาด	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม	รวม	ราคาตลาด	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม	รวม		
สินทรัพย์ทางการเงิน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	92	14	106	0.001 - 0.35	-	-	2	2	4	0.05 - 0.35
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	444	-	266	-	710	0.01 - 0.38	55	-	-	-	55	0.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	425	425	หมายเหตุ 7	-	-	-	373	373	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล	1	-	-	-	1	หมายเหตุ 8	-	-	-	-	-	-
	<u>445</u>	<u>-</u>	<u>358</u>	<u>439</u>	<u>1,242</u>		<u>55</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>375</u>	<u>432</u>	
หนี้สินทางการเงิน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	537	-	-	-	537	1.2	155	-	-	-	155	1.2
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	295	295	หมายเหตุ 20	-	-	-	85	85	หมายเหตุ 20
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,136	-	1,808	-	2,944	หมายเหตุ 21	1,136	-	-	-	1,136	หมายเหตุ 21
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12	13	-	-	25	หมายเหตุ 22	3	8	-	-	11	หมายเหตุ 22
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	172	หมายเหตุ 6
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	265	-	-	-	265	4.5 - 6.75	97	-	-	-	97	4.5 - 6.75
	<u>1,950</u>	<u>13</u>	<u>1,808</u>	<u>295</u>	<u>4,066</u>		<u>1,391</u>	<u>8</u>	<u>172</u>	<u>85</u>	<u>1,656</u>	

การที่อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 0.25 โดยใช้สมมติฐานว่า จำนวนเงินและตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอดหนึ่งปี และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แล้ว มีผลทำให้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทลดลงหรือเพิ่มขึ้น 0.25 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคตแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและบริการ และการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญามีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		2565	2564
	2565	2564	2565	2564		
(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
ดอลลาร์ฮ่องกง	1	2	-	-	4.4340	4.2886
ดอลลาร์สหรัฐฯ	-	-	2	8	34.5624	33.4199
เยน	-	-	-	6,245	0.2609	0.2906

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		2565	2564
	2565	2564	2565	2564		
(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
ดอลลาร์สหรัฐฯ	-	-	2	2	34.5624	33.4199

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินเยน โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

งบการเงินรวม

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	อ่อนค่า / (แข็งค่า) (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	อ่อนค่า / (แข็งค่า) (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
ดอลลาร์สหรัฐฯ	1 (1)	(1) 1	1 (1)	(3) 3
เยน	1 (1)	- -	1 (1)	(18) 18

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม โดยฝ่ายบริหารประเมินว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้สินของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการขอขยายระยะเวลาของการจ่ายชำระหนี้สินที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนออกไป

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	1,271	-	-	1,271
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	234	-	-	234
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	10	18	-	28
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	497	63	84	644
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	158	-	-	158
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	329	-	-	329
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	-	-	16	16
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	2,499	81	100	2,680

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	138	-	-	138
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	4	8	-	12
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	492	-	-	492
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40	-	-	-	40
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	99	-	-	99
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	-	-	16	16
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	40	733	8	16	797

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	169	-	-	169
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	272	-	-	272
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	14	43	80	137
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	3,644	2,373	4,922	10,939
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	266	-	-	266
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	-	-	16	16
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	4,365	2,416	5,018	11,799

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	74	-	-	74
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	4	9	-	13
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,200	-	-	1,200
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	172	-	-	-	172
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	97	-	-	97
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	-	-	16	16
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	172	1,375	9	16	1,572

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566